



สรุปการเดินทางไปประชุมทวิภาคี
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ของ
คณะผู้แทน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว
คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และคณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕



ตามที่ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการการศึกษา วุฒิสภา พลเอก ประสาท สุขเกษม รองประธาน



คณะกรรมการการ คนที่สาม นายออน กาจกระโทก เลขานุการ คณะกรรมการ และนายทรงเดช เสมอคำ กรรมการคณะผู้แทน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ลาว ประกอบด้วย นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย – ลาว นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรุ่นมิตรภาพ สมาชิกรัฐสภา ไทย – ลาว นางวรารัตน์ อติแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหาร และ เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย - ลาว และ พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการการ กฎหมาย การยุติธรรม และตำรวจ ในฐานะสมาชิกรุ่นมิตรภาพ สมาชิกรัฐสภา ไทย – ลาว เดินทาง ไปประชุมทวิภาคีเพื่อหารือและ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นความ ร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมทั้ง ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและเยี่ยมชมโรงเรียน ในโครงการความร่วมมือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการได้ประชุมทวิภาคี และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสรุป ดังนี้

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาลาว-ไทย กับนายสุบัน สะวะบุต ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว ซึ่งข้อเสนอที่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ประสงค์ให้มีความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมิตรภาพทั้งสองฝ่ายสรุปได้ ดังนี้

๑) การบูรณาการด้านความร่วมมือของรัฐสภา ไทยกับสภาแห่งชาติลาว

นายจเด็จ อินสว่าง ประธานกลุ่มมิตรภาพ สมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิก รัฐสภาไทย-ลาว คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา จึงได้เกิดการเดินทางมา ประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในครั้งนี้ โดยกลุ่มมิตรภาพเป็น กลไกสำคัญในการประสานกำหนดการสำคัญ ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย ทำให้เกิดกำหนดการการเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญต่าง ๆ การพบปะหารือทวิภาคีกับหน่วยงานด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกำหนดการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถาบันการศึกษา ของ สปป. ลาว ด้วยในอนาคตกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำหน้าที่เป็น กลไกสำคัญ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติ บัญญัติ หรือฝ่ายบริหารของสองประเทศก็ตาม



พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม



และการตำรวจ วุฒิสภา ในฐานะ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ลาว กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ เดินทางมาเยี่ยมเยือน สปป. ลาว ในครั้งนี้ร่วมกับ กลุ่มมิตรภาพ สมาชิก รัฐสภาไทย - ลาว คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา จึงได้หารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย

และอาชญากรรมที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ได้แก่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือ แก๊ง call center

ที่ทุกประเทศกำลังเผชิญ ซึ่งหากทุกประเทศในภูมิภาคร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งในระดับทางการ และไม่ทางการ ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายติเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ลาว



ได้กล่าวถึงความรู้สึกชื่นชมและยินดีทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนสปป. ลาว และในฐานะอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาวหวังเห็นสังคมที่คนในสังคมรักใคร่ปรองดอง

และสามัคคีกัน และขอให้ชาวไทยและชาวลาวมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตลอดไป

นางวารรัตน์ อติแพทย์ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการบริหารและเลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ลาว กล่าวถึงความสำคัญของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ในการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐสภาของสองประเทศให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้อเสนอของประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาลาว-ไทย

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาวไทย เสนอข้อเสนอที่ประสงค์ให้เกิดความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมิตรภาพทั้งสองฝ่าย ได้แก่

๑. การสืบต่องานของกลุ่มมิตรภาพ และงานนิติบัญญัติของสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาไทย
๒. การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทย และการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกัน ได้แก่ กีฬา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
๓. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ของกลุ่มมิตรภาพทั้งสองฝ่าย
๔. การผลักดัน สานต่อ ความร่วมมือที่มีระหว่างกัน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ การผลักดันความร่วมมือผ่านช่องทางพหุภาคี เป็นต้น
๕. การเสนอขอแลกเปลี่ยนความร่วมมือไทย-ลาว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อเสนอทั้ง ๕ ข้อ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า จะได้นำข้อเสนอและ



ความคิดเห็นต่าง ๆ ของประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย กราบเรียน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ต่อไป รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -

ลาว ได้แจ้งให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย ได้ทราบว่า รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ (The 30th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ : Parliament and the Post-COVID-๑๙ Sustainable Development" ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวแสดงความยินดีที่จะได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทน สภาแห่งชาติ สปป. ลาวในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม APPF ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ รัฐสภาไทย โดยการนำของ ดร. ไชยสมพอน ประธานสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีกำหนดการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย จะร่วมเดินทางเยือนในครั้งนี้ด้วยอันจะทำให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งที่กรุงเทพมหานคร





ความร่วมมือด้านการศึกษา

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวถึงการต่อยอดความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานว่ามีความประสงค์ที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ในสาขาที่ทั้งสองประเทศต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ประสงค์ที่จะสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” และแนวความคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ให้เกิดผลสำเร็จ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่คล้ายกัน ความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดดังกล่าวจึงสามารถประยุกต์ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว จะเป็นกลไกสำคัญในการประสานความสำเร็จเหล่านี้

ความร่วมมือด้านกีฬา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา ได้กล่าวแสดงความเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพของสองประเทศ นอกจากนี้ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวถึง ประสบการณ์และความประทับใจ การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้แก่ผู้ฝึกสอนชาวลาวในหลายเมืองของ สปป. ลาว และแสดงความเห็นด้วยต่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาของทั้งสอง โดยเฉพาะโรงเรียนกีฬา ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงเรียนกีฬา ในหลายจังหวัด สำหรับภาคอีสาน อาทิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย เป็นต้น นอกจากนี้ พลตรี ไอศก ภาวิไล กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว และ กรรมการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในเรื่องกีฬาคนพิการ อาทิ กีฬาสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการ ทางสมอง และคนพิการทางสายตา ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้ความสนับสนุนเรื่องครูผู้ฝึกสอน และพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับฝ่ายลาว

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว-ไทย จะได้นำข้อเสนอและความคิดเห็นต่าง ๆ กราบเรียน ประธานสภาแห่งชาติต่อไป



- **เยี่ยมคารวะ ดร. ไชยสมพอน พมวิทาน ประธานสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว**

นายจเด็จ อินสว่าง ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก รัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประธานสภาแห่งชาติลาวได้สละเวลาให้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ พร้อมแจ้งความระลึกถึงจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และศาสตราจารย์ พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่มีมายังประธานสภาแห่งชาติลาว พร้อมทั้งกล่าวถึงการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยการหารือดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี เกิดความเห็นพ้องกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการยึดมั่นในหลักการอาเซียน อาทิ การเคารพเอกราชอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน เป็นต้น พร้อมกล่าวถึงความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านแนวคิด เรียกว่า **“๕ เศรษฐกิจ ปลายแหลมเศรษฐกิจของ สปป. ลาว”** ได้แก่ ๑. การส่งเสริมกิจกรรม และเกษตรกรรม ๒. การส่งเสริมอุตสาหกรรม การปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ๓. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจาก สปป. ลาวมีชนเผ่า จำนวน ๖๐ ชนเผ่า และมี ๓ กลุ่มภาษา ทำให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้

๔. การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการเรียน การสอน การสร้างโรงเรียนต้นแบบ และการสาธารณสุข ประธานสภาแห่งชาติลาว ได้เน้นย้ำ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอาชีพให้นักเรียน ในทุกระดับชั้น โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กให้สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน เช่น นักเรียน จะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง และนำไปขายให้สหกรณ์ หรือกลับมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน หรือนำกลับบ้านไปให้ครอบครัว ฯลฯ ประธานสภาแห่งชาติประสงค์ให้ฝ่ายไทยจัดผู้เชี่ยวชาญมาสอน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเด็นนี้

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การนำเข้า และ ประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยประธานสภาแห่งชาติลาวประสงค์ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจากประเทศไทย โดยประธานสภาแห่งชาติลาวประสงค์ให้กลุ่มมิตรภาพทั้งสอง ฝ่ายเป็นหลักในการผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ประธานสภาแห่งชาติลาวยังต้องการให้กลุ่มมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักในการผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยรับจะนำข้อเสนอดังกล่าว กราบเรียนต่อประธานวุฒิสภา เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป



- เยี่ยมคารวะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและกีฬา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะที่เดินทางมาประชุมทวิภาคี เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย ซึ่งในการเดินทางมาประชุมครั้งนี้ก็นำข้อมูลที่ได้กลับไปนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และรัฐบาลจากข้อมูลที่ได้ขณะนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ขณะนี้รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทำ MOU กับประเทศไทยในเรื่องกีฬาซึ่งกรมกีฬาระดับสูงล่าสุด ได้ส่งผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักไปอบรมแล้ว และกีฬาอีก ๗ ประเภท ได้แก่ มวยสากล ยูโด เทควันโด กรีฑา จักรยาน ยกน้ำหนัก และเซปักตะกร้อ เข้ารับการอบรมที่ประเทศไทยแล้วสำหรับด้านการศึกษาก็จะขอมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำเสนอข้อมูล



จากนั้น นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้นำเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้ ๑) จากคำริของประธานกลุ่มมิตรภาพ ลาว – ไทย และประธานสภาแห่งชาติลาวที่ต้องการจะให้มีความร่วมมือทางการเรียนรู้ไปสู่อาชีพของประชาชน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ในส่วนนี้ประเทศไทยจะมีศูนย์ฝึกอาชีพที่พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระราชทานไว้ให้กับประชาชน ทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทยที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนได้โดยใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ ๒-๓ เดือน ก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งส่วนนี้จะตรงตามคำริของท่านประธานสภาแห่งชาติลาวที่ฝ่ายไทยสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเมื่อได้ข้อยุติแล้วก็จะนำกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อนำกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อทำ MOU ต่อไป ๒) ความเชื่อมโยงของจังหวัดชายแดนที่ติดกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ซึ่งถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยก็ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่นักเรียนระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องการที่จะแลกเปลี่ยน ๓) ปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ที่ไม่ได้สอนแต่เฉพาะกีฬาแต่สอนตั้งแต่ เสื้อผ้า หน้าผม ถ้าหากว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสนใจก็สามารถทำ MOU ได้ ถ้าหากว่ารัฐมนตรีนำเรียนรัฐบาลก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำ ความร่วมมือกันทั้ง ๒ ประเทศต่อไป





วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

- เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซั่ว หลัก ๒๒ เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์

นายดวงตาวัน สีสมบัต อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-
ห้วยซั่ว ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าศูนย์พัฒนาและบริการ
ด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั่ว เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตามที่ ฯพณฯ นายไกรสอน พมวิหาน
ขอพระราชทานเพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และได้ทรงพระกรุณาโดยเสร็จไปเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๘



จากนั้น คณะผู้แทนได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า
ความร่วมมือเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศ
ไทย เห็นควรที่จะดำเนินการ ดังนี้ ๑) โครงการวิจัยเรื่อง
ศาสตร์พระราชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
ที่ประเทศไทยจะมีอยู่ ทั้ง ๔ ภูมิภาค นั้น ขณะนี้ได้มีการร่วมมือ
ทั่วโลกแล้วซึ่งหากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถร้องขอเพื่อขอให้จัดอบรมทำการเรียนการสอนได้
๒) เนื่องจากอดีตโครงการของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ ๙) จะเป็นโครงการที่สอนแต่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น
แต่ปัจจุบันนี้ โครงการดังกล่าวได้สอนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำผลผลิตที่ได้นำมา เป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือก็จะนำออกมา

ขายเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะทำความร่วมมือและพร้อมที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของสาธารณรัฐ



ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ รัฐบาลประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับจะมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสถานศึกษาตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ กศน. จะต้อง มีหลักสูตรการเรียนการสอนศาสตร์พระราชาทាំងนี้ เพราะว่าการเรียนการสอนปัจจุบันไม่ควรที่จะ

เน้นเรื่องปริญาตรีเท่านั้น แต่ควรจะเน้นเรื่องการศึกษาอยู่เป็นหลักมากกว่าเท่านั้น ๔) ขั้นตอนการทำงานร่วมกันจะต้องทำเป็นข้อเสนอ ผ่านทางกลุ่มมิตรภาพ ลาว - ไทย เพื่อที่จะนำสิ่งหารือกันไปจัดทำเป็นข้อเสนอรัฐบาลจะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและจัดทำ MOU ต่อไป





- เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ และมอบอุปกรณ์พร้อมทั้งทำร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าโรงเรียนวัดนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในลักษณะรูปแบบของการดำเนินงานของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการเกษตรเพื่อโภชนาการและกิจกรรมอื่นๆ โดยในปี ๒๕๓๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินให้กับนายนิคม ต้นเต็มทรัพย์ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ



สปป.ลาว มอบให้กับอาจารย์คำแพง แก้วหนูเพ็ด ก่อสร้างอาคารเรียนนอน และได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริในการช่วยเหลือโรงเรียนฯ โดยให้ก่อสร้างอาคารนอนหญิงเพิ่มเติม ๑ หลัง เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณนักเรียนที่ยังขาดแคลน และให้พิจารณาช่วยจัดหาน้ำสำหรับบริโภคแก่โรงเรียนให้เพียงพอ ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธ ต้นติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช รัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หม่อมหลวงจิรพันธุ์

ทวิวงศ์ เลขาธิการ กปร. สรุปความได้ว่า ได้มีการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนอย่างเพียงพอแล้ว เห็นสมควรเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการให้กับนักเรียนต่อไป และให้ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมหลักสูตร ขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และจัดทำห้องปฏิบัติการให้กับโรงเรียน



ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑

การดำเนินงานที่ผ่านมารวมชลประทานดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ได้พระราชทาน ชื่ออาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) ว่า “อาคารมันมิตร” หมายถึง อาคารที่นำมาซึ่งมิตรภาพ อันแน่นแฟ้นมั่นคง และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ส่งมอบอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดใช้งานด้านการเรียนการสอน และ จัดฝึกอบรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ฯ หลัก ๖๗ อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) อาคารมันมิตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ ห้องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. กิจกรรมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง กรมชลประทาน ดำเนินการกิจกรรมซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรือนนอน สิรินครหลังที่ ๒ หลังที่ ๓ และหลังที่ ๔ ฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดานเรือนพยาบาล ปรับปรุงแท็งก์เก็บน้ำ ติดตั้งกันสาดอาคารทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการกิจกรรมซ่อมบำรุงระบบน้ำประปาบาดาลของโรงเรียนหลัก ๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ๑ รุ่น และระดับ ครู นักเรียน ๑ รุ่น คณะทำงานฝ่ายไทย และฝ่าย สปป.ลาว ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานระบบประปาบาดาลของโรงเรียนหลัก ๖๗ ที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

ประโยชน์ที่ได้รับ

นักเรียนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน เช่น เรือนนอน โรงอาหารเรือนพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ระบบน้ำประปาบาดาลในโรงเรียนสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักอนามัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป



ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

กรมชลประทานดำเนินการ ดังนี้ ๑. พื้นที่รวม ๑๙๙.๒ เมตร ปรับปรุงด้านหลังอาคารสโมสร กว้าง ๘.๓ เมตร ยาว ๙.๓ เมตรพร้อมติดตั้งพัดลมเพดาน ๗ ตัว และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๕ จุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ๑ รุ่น และระดับ ครู นักเรียน ๑ อาคาร สโมสร บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ประโยชน์ที่ได้รับ



ทำให้นักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น การประชุม จัดการแข่งขันฝึกทักษะวิชาการ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการได้หลากหลาย และสามารถฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่อไป

จากนั้นคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และ คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ



ทำข้อตกลงเรื่องกีฬาเพื่อสานต่อและพัฒนาวงการกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้

๑) ความร่วมมือด้านการศึกษาและการกีฬา

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวต่อที่ประชุม ถึงโครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ

ทำข้อตกลงเรื่องกีฬาเพื่อสานต่อและพัฒนาวงการกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศไทย ในอนาคตสรุปได้ว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยการกีฬาอยู่ทั้ง ๔ ภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักกีฬา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยกีฬาของประเทศไทย และพร้อมที่จะให้บุคลากรด้านกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ารับการศึกษา หรืออบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาด้านกีฬาต่อไปในอนาคต โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ ๑) คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ๒) คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา หรือช่องทางกลุ่มมิตรภาพ ลาว - ไทย หรือ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว หรือช่องทางอื่น ๆ ในระดับสมาชิกรัฐสภา เพื่อที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศไทยจะได้ตกลงร่วมมือต่อไปในอนาคต



๒) ความร่วมมือในอนาคตระดับรัฐ



นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การสานต่อหรือต่อยอด โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเต็กกำพร้าว (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ มีช่องทาง อีกช่องทางหนึ่งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถดำเนินการได้ คือ ช่องทางความร่วมมือของกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว - ไทย หรือกลุ่มมิตรภาพสมาชิกวุฒิสภา ไทย - ลาว ซึ่งแต่ละประเด็นที่ได้หารือกันจะถูกนำเสนอไปยังรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและจัดทำ MOU ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนสามัญกีนนอนชนเผ่า เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา

นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากดำริของประธานแห่งชาติลาวที่ดำริว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอาชีพจะดำเนินการอย่างไรที่จะให้สร้างอาชีพ ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งประเทศไทยพบว่าการสอนเพื่อสร้างอาชีพไม่จำเป็นจะต้องสอนแต่เฉพาะเด็กโต แต่สามารถสอนให้เด็กเล็กได้โรงเรียนกีนนอนสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน ๒) โครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ นักเรียน ๓) คอมพิวเตอร์ ๔) อุปกรณ์การครัว ๕) เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยขอให้โรงเรียนชนเผ่าทำข้อเสนอผ่านกลุ่มมิตรภาพลาวไทยโดยผ่านกลุ่มมิตรภาพลาว-ไทย ซึ่งกลุ่มมิตรภาพไทย-ลาว ก็จะนำเสนอต่อท่านประธานวุฒิสภาเพื่อที่จะได้นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อทำ MOU ต่อไป



นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวต่อที่ประชุม



สรุปได้ว่า เบื้องต้นช่องทางที่ให้การช่วยเหลือคณะวุฒิสภา รับจะไปดำเนินการ อาจจะเป็นรูปแบบการจัดผ้าป่าโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน แต่ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดทำข้อเสนอ และสิ่งที่ขาดแคลนและต้องการ ความช่วยเหลือเสนอไปยังกลุ่มมิตรภาพฯ ลาว - ไทย เพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว จากนั้นก็จะ นำกราบเรียนประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา ต่อไป

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ศาสตร์ของพระราชาคือการให้ที่มนุษย์สามารถนำไปใช้กับชีวิตได้ ซึ่งการให้ของศาสตร์ พระราชาได้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) การให้ทักษะอาชีพ
- ๒) การให้ทักษะชีวิต
- ๓) การให้ทักษะคุณธรรมจริยธรรม
- ๔) การให้ทักษะเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ทักษะทั้ง ๔ สามารถใช้กีฬา ดนตรี

ศิลปะ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เพราะสามารถที่จะกล่อมเกลาชีวิตมนุษย์ได้ดี สำหรับช่องทาง ที่จะประสาน คือ ๑) กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ๒) กระทรวงการศึกษาและกีฬาทั้งของไทย ๓) สมาชิกวุฒิสภา





วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

- ประชุมทวิภาคีกับผู้แทนมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (SU) ก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาที่ ๑๖๙ / น. ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในหลวงพระบาง SU ซึ่งจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นสาขาหลวงพระบางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยองค์การและหน้าที่ของ SU ฉบับที่ ๐๙๙ / PM ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ SU เป็นหนึ่งในห้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน สปป. ลาว ที่เป็นศูนย์การศึกษาและ



วัฒนธรรมแห่งชาติภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (MOES) โดยหลักจะเน้นจังหวัดทางภาคเหนือ มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการศึกษาในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย SU จำเป็นต้องผลิตนักวิชาการที่มีคุณภาพ นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และนักวิทยาศาสตร์มีอาชีพเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติและ คนหลายเชื้อชาติลาว และให้บริการวิชาการแก่สังคมมีสองวิทยาเขต : ๑) วิทยาเขตหลักครอบคลุมพื้นที่ ๑๐๘ เฮกตาร์ ประกอบด้วย ห้าคณะและสำนักงานใหญ่ทั้งหมด วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในบ้านดอนไม้ (หมู่บ้านดอนไม้) มีระยะทาง ๙ กม. จากใจกลางเมืองไปตามถนนสายเหนือแห่งชาติที่ ๑๓ และ ๒) อีกรัฐวิทยาเขตหนึ่งกลายเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มีเนื้อที่ ๒ เฮกตาร์ ตั้งอยู่ในบ้านนาสังเว



(หมู่บ้านนาสังเวจ) เมืองหลวงพระบาง โดยได้รับการยอมรับจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประติมากรรม

วิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ดี ที่สุดอื่น ๆ โลกัลโลเซชัน : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกในชุมชน โลกาภิวัตน์ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ ๑. การส่งเสริมนักเรียนจากหลากหลาย เชื้อชาติและเพศให้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ; ๒. การปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น มาตรฐานแห่งชาติ ๓. การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งใน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการวิชาการในระดับ ภูมิภาค ๔. การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ เพื่อการประหยัดระบบกระดาษ ; ๕. การขยายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเปิดหลักสูตร เพิ่มเติม ; และ ๖. การขยายความร่วมมือใน - นอกที่เปิดใช้งานมากขึ้น Onde pedag ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย สรุปรูป ดังนี้ ๑. เพื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษา ๒. เพื่อดำเนินการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ ๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ๔. ปกป้องและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมทั้ง ยอมรับวัฒนธรรมอันดีงามของโลก ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการและ กีฬาปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ๔๒ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๔ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ได้ทุนกู้ยืมจากรัฐบาลและได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเลย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย ศิลปากร ซึ่งเมื่อประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรโดยแต่ละปี จะแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการ รัฐบาลจะช่วยเหลือระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งล่าสุดก็ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ๑๔๐ คน แบ่งเป็นปริญญาโท ๖๑ คน และปริญญาเอก ๗๙ คน สำหรับความร่วมมือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ประเทศไทย ด้านการศึกษาและการกีฬาสรุปได้ ดังนี้



ประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษา นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธาน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การที่จะให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การ



เป็นมาตรฐานสากลประเทศไทยถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ มากซึ่งถ้าติดตามผลการดำเนินงานของนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และ นวัตกรรม ที่ขณะนี้กำลังจัดทำโครงการ UTOT ให้นักศึกษา ที่จบกลับท้องถิ่นเพื่อนำความรู้มาผสมผสานกับผู้นำท้องถิ่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คือ การที่จะนำนวัตกรรม ไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่มี

หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพราะหลักสูตรว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นของทุกกระทรวง ดังนั้น การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็จะเกิดช่องว่างขึ้น ดังนั้น จึงขอฝากให้พิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เช่น วิชารัฐศาสตร์ และวิชาสังคมศาสตร์ ด้วย

ประเด็นความร่วมมือด้านการกีฬา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา ครอบคลุมด้านกีฬาทั้งหมด เช่น กีฬาเป็นเลิศ กีฬาคนพิการ กีฬาอาชีพ อุตสาหกรรมกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาจะนำเรื่องกีฬามาเป็นเครื่องมือของการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และวินัยกีฬา สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน่าจะมีการสนับสนุนหรือดำเนินการเกี่ยวกับกีฬา เพื่อนำไปสู่กีฬาเป็นเลิศ หรือสุขภาพ หรือเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกรณีนักกีฬาสนใจขอให้เสนอไปที่กระทรวงศึกษาและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักกีฬา และแลกเปลี่ยนโค้ช ซึ่งดำเนินการได้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับรัฐ และระดับกระทรวงศึกษาและกีฬา ช่องทางกลุ่มมิตรภาพไทยลาวซึ่งหลังจากได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้นำกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาลดำเนินการต่อไป

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในอนาคตกลุ่มคนสูงอายุจะมีมากขึ้นซึ่งถ้าประเทศสาธารณรัฐ



ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ผลิตกลุ่มคนพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ การกีฬา และทางด้านนันทนาการ ประเทศก็จะขาดแคลน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเปิดสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งช่องทางที่น่าจะเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุดก็คือ มหาวิทยาลัยอุดรธานี สำหรับช่องทางที่จะสามารถดำเนินการ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับรัฐ และระดับกระทรวงศึกษาและกีฬา และกลุ่มมิตรภาพไทยลาว ซึ่งหลังจากได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้นำ

นำกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาลดำเนินการต่อไป

พลตรี ไอลงภาคย์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว และกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า นักกีฬาคนพิการจะต้องมีการตรวจหาความพิการว่ามีคนพิการระดับไหน เช่น พิการสายตาพิการแขนขา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปัญหาคือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาคนตาบอดก็สามารถสอบถามหรือปรึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตลอดเวลา

พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา คนที่สาม และรองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาภารกิจ หรือวิสัยทัศน์การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จะเหมือนกับประเทศไทย เช่น การเรียนการสอน งานวิชาการงานวิจัย งานบริการ กล่าวคือช่วยเหลือประชาชน ในการพัฒนาประเทศสำหรับ



ประเทศไทยจะเน้นให้มหาวิทยาลัยประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา ลงไปช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่สามารถลงไปช่วยเหลือประชาชนได้ดีก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และเนื่องจากประชากร มีจำนวนน้อยลงมหาวิทยาลัยจึงปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ประกอบอาชีพได้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับช่องทางที่จะติดต่อ คือ ๑) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ๓) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม และ ๔) ช่องทางมหาวิทยาลัย ที่กฎหมายบัญญัติให้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาระดับเดียวกันได้ในลักษณะสมทบ และเมื่อจบแล้วก็สามารถรับปริญญาได้ ๒ ใบ ของทั้งสองประเทศ ๕) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม และ ๖) ความร่วมมือกองทัพไทยที่ส่งทหารไปเรียนเพื่อมารับใช้ประเทศของตนเองต่อไป

.....